
sþ. 142. Fyrirspurn [129. mál]
til samgönguráðherra um kostnað við Bakkafjarðarhöfn.

Frá Kjartani Jóhannssyni.

1. Hvað er heildarkostnaður við nýframkvæmdirnar í Bakkafjarðarhöfn orðinn mikill frá
því þær hófust og fram til 1. sept. s.l. reiknað á núverandi verðlagi?

2. Hvernig hafa þessar framkvæmdir verið fjármagnaðar?
3. Hver er áætlaður heildarkostnaður við að ljúka hinum fyrirhuguðu hafnarfram-

kvæmdum?


